

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 14/10

Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình chăn nuôi gà của nông dân Phạm Văn Trang, xã Vũ Đoài (Vũ Thu).

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước ta, là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của tổ chức hội nông dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM và nhiệm vụ của mình, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh

và tổ chức hội, xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức hội các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của hội viên, nông dân. 10 năm qua, tổ chức

hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 905 hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng NTM cho 109.586 lượt người; phối hợp với Bảo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đưa nhiều tin hoạt động hội và gương điển hình là hội viên trong tham gia xây dựng NTM, hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi...

Tỉnh hội biên soạn và phát hành 84.000 cuốn tài liệu sinh hoạt quý; tổ chức 16 cuộc thi sân khấu hóa lồng ghép các nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM: Hội thi "Nhà nông đua tài", "Nông dân với an toàn giao thông", "Nông dân với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế", "Nông dân với an toàn thực phẩm" để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thu hoạch", các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa, góp phần giảm từ 3,67 thửa/hộ xuống còn 1,79 thửa/hộ; tích cực hiến đất, đóng góp sức người, sức của để xây dựng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi... 10 năm qua, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã hiến hàng triệu mét vuông đất, tham gia gần 2 triệu ngày công lao động, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Bên

cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường. 100% gia đình hội viên đầu tư và sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản bảo đảm an toàn; thành lập và duy trì các tổ vệ sinh môi trường, vận động hội viên thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt... Hội nông dân cơ sở đã xây dựng được 300 tổ thu gom rác thải tại các khu dân cư, tham gia xây dựng các khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp", các "Con đường nông dân tự quản", "Hàng cây nông dân"... Các cấp hội đã chỉ đạo và tổ chức xây dựng 475 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; 195 mô hình chăn nuôi áp dụng chế phẩm sinh học; 10 mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt"...

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt của Hội. Bình quân hàng năm có khoảng 83% số hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; cuối năm, qua bình xét, suy tôn có 75,1% số hộ đạt danh hiệu "Sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Để tạo động lực cho phong trào, các cấp hội đã chủ động triển khai nhiều chương trình phối hợp với các sở, ngành. Bình quân mỗi năm đã phối

hợp tổ chức gần 3.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 250.000 lượt người. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ủy thác, tín chấp giải ngân gần 3.000 tỷ đồng cho trên 60.000 lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động và tạo nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 29 tỷ đồng; phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề; xây dựng nhiều mô hình điển hình và tổ chức tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt, các cấp hội đã vận động thực hành tiết kiệm giúp đỡ gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giống, vốn, công cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá trên 114.536

triệu đồng và 272.237 ngày công. Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh còn thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", bình quân hàng năm có trên 95% số hội viên đăng ký và phấn đấu đạt gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 92% số hộ đăng ký đạt và được công nhận "Gia đình văn hóa".

Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức 2.487 buổi trợ giúp pháp lý cho 93.125 nông dân; 289 tổ tự quản an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các địa phương.

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, các cấp hội nông dân đã góp phần cùng với các cấp, các ngành tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong phong trào chung sức xây dựng NTM, góp phần đưa Thái Bình trở thành 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM cấp tỉnh; đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao.

LÊ HỒNG SƠN

Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Mô hình trồng dưa trong nhà màng của nông dân xã Bình Định (Kiến Xương).

QUỲNH PHỤ

Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông



HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) chuẩn bị khoai tây giống cho xã viên gieo trồng cây vụ đông.

Thời điểm này, trên các cánh đồng của huyện Quỳnh Phụ lúa đã bắt đầu ngà vàng. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị trồng cây vụ đông cho kịp thời vụ. So với vụ mùa năm 2021, vụ mùa năm nay xã Châu Sơn thu hoạch muộn hơn do từ đầu tháng 10 đến nay thời tiết liên tục mưa lớn kéo dài. Ngay khi trời tạnh ráo, địa phương tuyên truyền bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa mùa. Ông Ngô Xuân Vương, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Sơn cho biết: Trong tổng số 262,1ha lúa mùa, địa phương gieo cấy 102ha lúa trà sớm, đến thời điểm này đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích. Để phần đầu thu hoạch xong diện tích lúa trà sớm vào ngày 20/10 theo kế hoạch và đến cuối tháng 10 sẽ xong toàn bộ diện tích, cũng với việc chủ động liên hệ máy gặt, bố trí nhân lực, HTX đơn đốc bà con xã viên thường xuyên kiểm tra

đồng ruộng để chủ động việc thu hoạch. Đối với diện tích lúa mùa sớm đã thu hoạch xong, đến nay nông dân trong xã đã gieo trồng được 2,5ha cây vụ đông ưa ẩm, chủ yếu là ngô nếp. Năm nay gia đình bà Đỗ Thị Thơm, thôn An Khoái, xã Châu Sơn cấy 6 sào lúa tám thơm và BC15. Đến nay, gia đình bà đã thu hoạch được hơn 4 sào, năng suất hơn 2 tạ/sào, cao hơn so với năm 2021. Phần khởi vì vụ mùa cho năng suất cao, bà Thơm cho biết: Mặc dù lúc gieo mạ mưa nhiều, rồi ảnh hưởng của cơn bão số 2, tuy nhiên, được địa phương tuyên truyền kịp thời, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh nên năng suất lúa của gia đình năm nay cao hơn năm trước. Sau gặt, gia đình tôi tranh thủ làm đất để trồng cây vụ đông. Hiện tại gia đình đã trồng được hơn 2 sào ngô nếp. Kế hoạch của gia đình là trồng tiếp 2 sào khoai tây. Nếu thời tiết thuận lợi, tiếp tục nắng ráo, khi đất khô gia đình sẽ làm luống để đặt khoai giống.

Tại xã Quỳnh Nguyên, địa phương có đồng ruộng trồng cây vụ đông, đến thời điểm này toàn xã đã thu hoạch xong hơn 50ha lúa mùa. Không để cho đất nghỉ, ngay sau thu hoạch, bà con nông dân khẩn trương làm đất trồng cây vụ đông. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên chia sẻ: Tổng diện tích lúa mùa toàn xã năm nay là 303ha. Đến nay, địa phương đã thu hoạch được hơn 50ha, năng suất dự kiến từ 1,8 - 2 tạ/sào. Trong những ngày tới, HTX sẽ huy động khoảng 15 máy gặt, phần đầu đến ngày 25/10 hoàn thành thu hoạch lúa mùa. Đối với cây vụ đông, năm nay địa phương dành 198,3ha quỹ đất, chủ yếu trồng cây ưa lạnh, trong đó cây khoai tây vẫn là cây chủ lực với hơn 100ha; diện tích còn lại trồng ngô, dưa bao tử, bí đao, ớt, bắp cải... Tại HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên, hơn 50 tấn khoai tây giống được bà con xã viên gửi trong kho lạnh đã được các thành viên của HTX khẩn trương tập kết về từng thôn, xóm để chuyển tới người dân trong những ngày tới. "Khoai tây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người

dân địa phương. Theo đề án sản xuất vụ đông năm nay, khoai tây bắt đầu được trồng từ ngày 18/10. Để bảo đảm nguồn giống cung cấp cho bà con xã viên, ngoài 50 tấn khoai tây trong kho lạnh, địa phương đã liên kết để mua thêm 20 tấn khoai tây giống và các loại giống cây rau màu khác. Nếu thời tiết thuận lợi, địa phương phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa mùa trước ngày 25/10. Xã cũng tích cực tuyên truyền bà con xã viên tiến hành làm đất để trồng cây ưa ấm với phương châm "đất khô đến đâu cuốn luống đến đó" - ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Nguyên cho biết thêm.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ, đến ngày 11/10 toàn huyện đã thu hoạch được trên 3.000ha lúa mùa. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch lúa mùa và chủ động ứng phó với mưa lớn. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước diễn biến khó lường của thời tiết, để chủ động trong sản xuất, huyện yêu cầu các địa phương tập trung huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; làm tốt công tác khơi thông dòng chảy, chủ động tiêu ứng trong sản xuất. Sau thu hoạch, huyện chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các địa phương tuyên truyền nông dân khẩn trương trồng cây vụ đông, tập trung vào cây vụ đông ưa ấm. Để hoàn thành mục tiêu gieo trồng trên 6.500ha cây vụ đông theo kế hoạch, sau khi thu hoạch lúa mùa, huyện yêu cầu các địa phương chuẩn bị giống, vật tư. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được gần 3.500ha cây vụ đông. Sau gieo trồng, đơn đốc nông dân tập trung làm tốt công tác chăm sóc, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi, góp phần mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2022

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2022

TỪ NGÀY 04- 10/11/2022 | Time: November 04 - 10

TẠI CÔNG VIÊN KỶ BÁ, TP. THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH

Venue: **Ky Ba Park, Thaibinh City**

QUY MÔ
Trên 300 gian hàng tiêu chuẩn

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ
Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng từ nguồn Xúc tiến Thương mại Quốc gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng/ doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
+ Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn
+ Hàng nông sản thực phẩm chế biến
+ Thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin
+ Thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức
+ Trang trí nội thất
+ Hàng thủ công mỹ nghệ
+ Đồ gia dụng
+ Các mặt hàng sinh vật cảnh

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO / Directees
Bộ Công Thương
Ministry of Industry & Trade
UBND tỉnh Thái Bình
Thaibinh's People Committee

CƠ QUAN TỔ CHỨC / Organizers
Cơ xúc tiến thương mại
Trade Promotion Agency
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình
Office of the People's Committee of Thai Binh Province

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN / Implementing agency
Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình
Center for Support, Investment Promotion and Development of Thaibinh province